

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  
TỔNG CỤC DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1043/TCDL-KS

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

V/v tham gia Liên hoan ẩm thực  
toàn quốc- Khánh Hòa 2019

Kính gửi: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  
Sở Du lịch các tỉnh, thành phố

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẮK LẮK	
SỐ: 4775	ĐẾN
Ngày: 31/7	Ngày:
Chuyên: Nha Trang	Chuyên:
Lưu hồ sơ số	Lưu hồ sơ số

Trong khuôn khổ của Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019-  
Khánh Hòa sẽ diễn ra Liên hoan ẩm thực toàn quốc - Khánh Hòa  
2019 do Tổng cục Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ  
chức. Thời gian tổ chức Liên hoan là 4 ngày dự kiến từ 10 - 13 tháng 10 năm  
2019, tại thành phố Nha Trang.

Liên hoan nhằm mục đích tôn vinh và quảng bá, giới thiệu văn hoá ẩm  
thực của các vùng miền trên cả nước với khách trong nước và quốc tế, đồng thời  
tăng cường liên kết phát triển du lịch trong cả nước. Liên hoan còn có ý nghĩa  
thiết thực tạo phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ  
đầu bếp của các khách sạn, nhà hàng trong toàn ngành.

Nội dung của Liên hoan: (1) tổ chức chế biến, trưng bày và bán các sản  
phẩm ẩm thực (gồm: món ăn chế biến tại chỗ hoặc đã được chế biến sẵn) mang  
đậm bản sắc của các địa phương trong nước tại các gian hàng do Ban Tổ chức  
bố trí (dự kiến mỗi khách sạn, nhà hàng tham dự sẽ được bố trí miễn phí một  
gian hàng); (2) tổ chức đánh giá và trao giải cho một số gian hàng trang trí, trình  
bày đẹp, có các sản phẩm ẩm thực phong phú, hấp dẫn.

Để việc chuẩn bị cơ sở vật chất của Liên hoan được chu đáo, với các nội  
dung:

Số TT	Tên và địa chỉ, điện thoại của khách sạn, nhà hàng	Tên món ăn
01		
02		
03		

Do số lượng các gian hàng có hạn nên căn cứ tình hình thực tế do các địa  
phương đăng ký, Tổng cục Du lịch sẽ lựa chọn và thông báo về đơn vị được  
tham gia Liên hoan.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố quan tâm, thực hiện, góp phần vào thành công của Năm Du lịch quốc gia 2019- Nha Trang- Khánh Hòa.

Thông tin chi tiết liên hệ Mỹ Hạnh, điện thoại: 0989 883 246; 04.39421061(máy lẻ 133); Email: vukhachsang@gmail.com; Fax: 04.39424115./-th

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KS, LHH (60).

**TỔNG CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Trùng Khánh**